

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 13/11, tổ dân phố số 8, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Năm 2022, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do MTTQ phát động, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể tổ chức triển khai các nội dung của cuộc vận động gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Ban công tác mặt trận tổ chức phát động cán bộ và nhân dân thi đua tiếp tục thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023.

LƯƠNG THẾ LỘC (MTTQ tỉnh)

37 LƯU HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình, Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình trao quà cho lưu học sinh Campuchia.

học tập tốt; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị, không ngừng vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tại hội nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đã khen thưởng gia đình hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ nhận đỡ đầu các em du học sinh Campuchia.

TIẾP TỤC GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

Ngay sau khi có thông tin về sự gia tăng bất thường của các ca bệnh mắc viêm đường hô hấp tại Trường Mầm non Nam Hà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải, xã Nam Hà phối hợp giám sát, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cúm ngẫu nhiên đối với 8 trường hợp và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, cúm.

Hiện sức khỏe của nhiều trẻ và giáo viên đã ổn định, không có ca nặng song các biện pháp giám sát, tuyên truyền... vẫn được triển khai như: lên sơ đồ dịch tễ học của bệnh, phân tích rõ các trường hợp mắc theo nhóm, lớp, số mắc mới; tạm dừng các hoạt động ăn uống tập trung; tổng vệ sinh môi trường; tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 13/11

Thế giới: Hơn 640,1 triệu người đã mắc Covid-19. Tính đến chiều ngày 13/11, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 640,1 triệu ca, trong đó hơn 6,61 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới giảm. Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 13/11, cả nước ghi nhận hơn 240 ca mắc Covid-19 mới, không ghi nhận bệnh nhân tử vong.

Thái Bình: Trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt hơn 88,2%. Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 12/11, các cơ sở y tế không có thêm bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện điều trị. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 6 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 12/11, Thái Bình đã tiêm được gần 4.297.650 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,36%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 64,26%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt hơn 88,2%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 60,3%.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476. 0227.3640.786. 0227.3831.885

TRƯỜNG THPT TÂY THUY ANH, TRƯỜNG THPT THÁI PHÚC...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao cơ đơn vị gương mẫu về mọi mặt năm học 2021 - 2022 cho Trường THPT Tây Thụy Anh.

Sáng ngày 13/11, Trường THPT Tây Thụy Anh (Thái Thụy) tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), 55 năm thành lập trường (1967 - 2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tây Thụy Anh luôn đồng hành với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trường THPT Tây Thụy Anh tiến thân là Trường cấp III Thụy Anh được thành lập tháng 9/1967. 55 năm qua, trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm song nhà trường không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ 3 lớp học với gần 150 học sinh, đến nay Trường đã có 39 lớp với gần 1.800 học sinh.

Anh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua "Day tốt, học tốt".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Tây Thụy Anh luôn đồng hành với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới cần bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Tây Thụy

phần xây dựng truyền thống về vang của nhà trường. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tập thể sư phạm nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Chúc mừng, biểu dương những thành tích đạt được của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Thái Phúc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, công đồng trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có nhiều thành tích công tác giáo dục và đào tạo.

* Sáng ngày 13/11, Trường THPT Thái Phúc (Thái Thụy) kỷ niệm 50 năm thành lập. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Thái Phúc đã đào tạo 48 khóa với trên 16.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Từ 7 lớp với gần 400 học sinh những ngày đầu thành lập, đến nay toàn trường có 30 lớp với trên 1.300 học sinh hàng năm. Chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn của nhà trường ngày càng được nâng lên; đến nay nhà trường đã có trên 10.000 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao

đẳng. Với nỗ lực của các thế hệ thầy và trò, năm 2019, Trường THPT Thái Phúc được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tập thể sư phạm nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Chúc mừng, biểu dương những thành tích đạt được của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Thái Phúc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, công đồng trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG - TỬ ANH

Bộ sách "Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều" đón nhận giải thưởng sách hay

Sáng ngày 13/11, Hội Kiều học Thái Bình tổ chức lễ đón nhận giải thưởng sách hay của Hội Kiều học Việt Nam cho bộ sách "Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều".

Sinh thời, Nguyễn Du đã có 10 năm nương náu, ẩn dật tại Thái Bình - khoảng thời gian mà ông gọi là "thập tải phong trần". Trong khoảng thời gian ấy, Nguyễn Du được sự nuôi

nấng, đùm bọc của dòng họ Đoàn Nguyễn và nông dân, phú hào nơi miền quê nghĩa tình. Cuộc sống và tâm sự của Nguyễn Du trên mảnh đất Thái Bình đã được phản ánh sâu

sắc, trung thực qua nhiều tác phẩm. Bộ sách "Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều" của Hội Kiều học Thái Bình ra mắt từ tháng 8/2013, hiện nay đã xuất bản được 6 tập. Mỗi tập sách đều bao gồm các bài nghiên cứu, tản văn, thơ, bức họa... là công trình nghiên cứu, tác phẩm của các tác giả, nhà nghiên cứu về Kiều học trong và ngoài tỉnh xoay quanh cuộc

đời của Nguyễn Du, tác phẩm Truyện Kiều. Đây là tấm lòng tri ân sâu sắc đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

Tại buổi lễ, tập 6 của bộ sách "Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều" đã được ra mắt. Tập sách có 80 tác phẩm, được chia thành 3 phần chính.

THANH HẰNG

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

(Tiếp theo và hết)

Câu 13. Nhà nước giao nhiệm vụ cho cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi?

Trả lời: Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm cho các cơ quan như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí để thanh niên được tiếp cận, tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên

phát huy các loại hình văn hóa phù hợp truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức, những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam; đồng thời đáp ứng được nhu cầu, sở thích, phù hợp với khả năng và lứa tuổi. Khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa có truyền của dân tộc;

b) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên và thông tin về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên tích cực tham gia.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp

a) Phối hợp với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý của thanh niên; b) Khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên không sinh hoạt trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên; c) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi như sau:

1. Được thụ hưởng các quyền lợi:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên tham gia theo năng khiếu, sở thích, giải trí, lứa tuổi và sức khỏe. Thực hiện quyên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí của thanh niên;

b) Xây dựng kế hoạch, đề xuất với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên; c) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi như sau:

1. Được thụ hưởng các quyền lợi:

a) Cung cấp thông tin, xu hướng phát triển kỹ năng nghề, việc làm tương lai và thị trường lao động; b) Tham gia các buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm; c) Tham gia các cuộc thi phát triển kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp gắn với việc làm.

e) Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên thông qua các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí.

5. Gia đình có trách nhiệm định hướng, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Câu 14. Để nghị cho biết nhà nước có chính sách gì về đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên không?

Trả lời: Điều 16 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định chính sách về đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi như sau:

1. Được thụ hưởng các quyền lợi:

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và

Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới, thực hiện có hiệu quả việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thanh niên và thị trường lao động trong từng giai đoạn; tổ chức và khuyến khích thanh niên tham gia các cuộc thi kỹ năng nghề.

3. Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp a) Tư vấn, hướng nghiệp; cung cấp thông tin, xu hướng việc làm, thị trường lao động để định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; b) Được liên kết với các tổ chức, đơn vị khác để đào tạo, phát triển kỹ năng nghề, thực hành nghề nghiệp gắn với việc làm cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

4. Gia đình có trách nhiệm tìm hiểu thông tin nghề nghiệp, việc làm và thị trường lao động để tư vấn, định hướng cho thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp khả năng, nguyện vọng và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Câu 15. Để nghị cho biết thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được trang bị kiến thức, kỹ năng tu dưỡng về bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần như thế nào? Trả lời: Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP quy định thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được:

a) Trang bị kiến thức, kỹ năng và cung cấp thông tin tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm thần và các bệnh xã hội khác; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác; b) Tuyên truyền, phổ biến và tiếp cận dịch vụ thân thiện về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần.

LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)